

## ผลงานทางวิชาการ...กับ\_ด-ว-ง และโชคชะตาฟ้าลิขิต (เชื่อหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณครู)

นำเสนอเมื่อ : 30 ต.ค. 2551

ผลงานทางวิชาการ...กับ\_ด-ว-ง หรือ ดวงและโชคชะตาฟ้าลิขิต (เชื่อหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณครู)

เพื่อนครูที่รักครับ...นี่คือแนวคิดในการตั้งชื่อนวัตกรรมที่เราจะทำผลงานทางวิชาการ  
ชื่อดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง คนเห็นก็เกิดความรู้สึกว่าอยากอ่าน เหมือนการตั้งชื่อหนังสือยังไงยังงั้น!!!...

มนุษย์ปุถุชนอย่างเราๆ มักจะเชื่อและกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น...จริงเท็จยังไงไม่รู้ด้วยนะ  
ในเรื่องของการทำผลงานทางวิชาการก็เหมือนกัน

ส่งผลงานแล้วผ่านก็ว่าเป็นโชค-วาสนาน้อยคนนักที่จะบอกว่าฝีมือ พอดกมาก็โทษดวงชะตา  
บุญนำกรรมแดง...ว่าไปโน่น  
ก็ไม่ว่าเอาเรื่องของคุณครูเข้ากับเรื่องผลงานทางวิชาการได้ยังไง...ก็เขียนให้กำลังใจกันไปนะครับ  
แต่เรื่องดวงที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มันมี 2 ลักษณะ คือ

๑) ดวง ที่เป็นตัวย่อ มาจากคำว่า “ด-ว-ง” คือ

ด = เด็กของใคร

ว = วิ่งเต็มที่ไหน  
(ทำไม่ถึงไม่นั่งรถก็ไม่รู้เหาะ...แค่วิ่งอย่างเดียวก็ลำบากแล้ว...นี่ยังทั้งวิ่งทั้งเดิน...เหนื่อยน่าดู)

ง = ใช้จ่ายเงินเท่าไร???

อันที่จริง...โดยส่วนตัวของผมแล้วในการทำผลงานทางวิชาการนั้นครูเราตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก  
ๆ ไว้แค่ 2 ข้อเท่านั้นแหละครับ คือ  
เพื่อตนเองและเพื่อเด็ก...เพียงแต่เราจะเอาเด็กหรือเอาตัวเราขึ้นก่อนก็เท่านั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า “ด--  
-ง” ตัวนี้เขาเกี่ยวข้องกับได้อย่างไร? ก็เป็นการตั้งคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบครับ...คุณครู

๒) ดวง...จริงๆ คุณครูลองแกล้งๆ ทำวิจัยเล่นๆ (ว่าไปโน่น) หาข้อมูลย้อนกลับดูซิว่า

ไอ้ที่เราโทษดวง โทษโชคชะตาฟ้าลิขิต โทษวาสนา  
ขลุ่ย...นะมันจริงหรือไม่จริง...ลองไปดูกราฟชีวิตของคุณครูนะว่าอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคตที่เขาเขียนทำนาย  
ไว้มันตรงกับชีวิตจริงของเราซักแค่ไหน???...จะเชื่อหรือไม่เชื่อดี???

Website...ที่รอการวิจัยของคุณครูก็อยู่ท้ายหน้านี้นะครับ  
อ้อ!...อย่าลืมเอาข้อมูลคนที่รู้จักมาทำนายแล้วสั่ง Print ให้เขาด้วยนะครับ

ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กันและกันเพื่อกุศลผลบุญ

หลังจากอ่านเรื่องนี้แล้วลองอ่านบทความใน Blog เรื่องราวดีๆที่นายสุทธิพร  
คล้ายเมืองปัก...เป็นคนเขียน  
ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณครูคุณนะครับ...ถ้าอยากดูบทความทั้งหมดก็คลิกที่ **More  
detail>>** มีอยู่ทั้งหมดก็เกือบๆจะ 30 เรื่อง  
เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการของเราทั้งนั้น  
เพื่อว่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง...  
ก็ได้กำลังใจจากท่านผู้อ่านนี้แหละครับถึงได้มีกำลังใจเขียน...

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ 084-0396633

E-mailติดต่อ [Klaymuangpak@hotmail.com](mailto:Klaymuangpak@hotmail.com)

ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อคุณครูผู้ร่วมอาชีพ

**\*\*สุทธิพร คล้ายเมืองปัก อดีต อาจารย์ 3 ระดับ 7-8 (เมื่อปี พ.ศ.2545)\*\***

ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ

(  
ส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ...ตอนนี้กำลังรอความหวังจากคณะกรรมการผู้ใจดีและมีเมตตาตรวจผล  
ผลงานอยู่...ครับผม)

ตามเว็บนี้ไปเลยครับ [http://www.mahamodo.com/tamnai/graph\\_inputdmy.asp](http://www.mahamodo.com/tamnai/graph_inputdmy.asp)